

**LUU**

04

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH VINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Số: 02./1998/CT.UBT

Thị xã Vinh Long, Ngày 17 tháng 01 năm 1998

16/1  
Ur Luu

## **CHỈ THỊ**

**V/v: quy hoạch, phát triển và quản lý chợ  
trên địa bàn tỉnh Vinh Long**

Trong những năm qua, nền kinh tế tỉnh Vinh Long đã có bước phát triển rõ rệt, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, việc giao lưu hàng hóa ngày càng được mở rộng và phong phú. Mạng lưới chợ trong tỉnh nhất là các chợ nông thôn ngày càng được phát triển đa dạng. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, nhìn chung sự chú ý đầu tư cho phát triển chợ thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức, hầu hết các địa phương tập trung xây dựng chợ trung tâm (chợ thị trấn) còn các chợ xã chủ yếu xây dựng ở dạng tự phát, từ đó các chợ trong tỉnh bị xuống cấp và quá tải, một số chợ ảnh hưởng lộ giới, tình hình mua bán ở một số chợ chưa được bảo đảm trật tự, vệ sinh môi trường theo yêu cầu.

Để tiếp tục khai thác tốt tiềm năng của chợ, phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh, thực hiện thông tư 15 - TM/CSITTN ngày 16/10/1996 của Bộ Thương mại hướng dẫn và tổ chức và quản lý chợ và tình hình thực tế của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1/- Sở Thương mại - du lịch chủ trì phối hợp với các Sở ngành liên quan: Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Địa chính, Tài chính - vật giá, Nông nghiệp - phát triển nông thôn, Giao thông, Khoa học công nghệ và môi trường, Ban tổ chức chính quyền, Cục thống kê và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt các công việc như sau:

- Căn cứ định hướng phát triển mạng lưới chợ của Bộ thương mại và thực tế của tỉnh, tiến hành khảo sát, lập qui hoạch, phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh, đề xuất các biện pháp về vốn, địa điểm đặt chợ, tổ chức quản lý chợ,... để hình thành mạng lưới chợ theo quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều tra khảo sát chợ hiện có. Đối với các chợ đã qui hoạch xong thì đề xuất phương án xây dựng, cải tạo, nâng cấp hoặc mở rộng chợ theo qui hoạch chung và đề xuất việc phân loại từng chợ, hình thức tổ chức quản lý chợ, biên chế của bộ phận quản lý chợ, xử lý những chợ vi phạm lộ giới, đầu cầu,....

2/- Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, căn cứ vào qui hoạch và qui mô chợ thiết kế cụ thể về chợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các địa phương căn cứ thiết kế, lập đề án xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp chợ theo phương châm "lấy chợ để xây dựng - phát triển chợ".

Vốn ngân sách nhà nước **hỗ trợ một phần** trong việc điều tra huy hoạch chợ, xây dựng cơ sở hạ tầng như: giao thông, điện, cấp thoát nước, công trình vệ sinh công cộng,... ưu tiên cho những vùng nông thôn sâu, vùng đồng bào dân tộc. Nếu nơi nào chưa có đất để xây dựng chợ phải có huy hoạch. lập đề án bồi hoàn đất đai, di dời, kế hoạch sử dụng đất,....

3/- Sở tài chính vật giá chủ trì phối hợp với Sở thương mại du lịch và các Sở ngành liên quan và UBND các địa phương xây dựng phương án quản lý thu chi đối với từng loại chợ và hình thức tổ chức quản lý chợ.

4/- Sở địa chính chủ trì phối hợp với Sở thương mại du lịch, Sở xây dựng và các sở ngành có liên quan và UBND các địa phương căn cứ vào qui hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới chợ lập danh mục cân đối quỹ đất chung và hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định giao quyền sử dụng đất chợ hoặc cho thuê đất cho tổ chức quản lý chợ theo phân cấp quản lý và qui định của Nhà nước về đất đai.

5/- Sở kế hoạch - đầu tư chủ trì phối hợp với Sở thương mại - du lịch, Sở xây dựng và các sở ngành có liên quan và UBND các địa phương để lập kế hoạch cụ thể hàng năm về vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng chợ, ưu tiên cho những vùng nông thôn sâu và vùng đồng bào dân tộc trình UBND tỉnh phê duyệt.

**6/- Phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước về các hoạt động của chợ:**

Sở thương mại du lịch, UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý Nhà nước đối với hoạt động của chợ được qui định trong thông tư 15-TM/CSTTTN ngày 16/10/1996 của Bộ thương mại.

Sở thương mại du lịch chủ trì phối hợp các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các sở ngành, UBND các huyện, thị xã báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để giải quyết.

**Nơi nhận**

- TT.TU, HĐND tỉnh
- CT, PCT, LĐVP
- Các sở, ban ngành tỉnh
- UBND các huyện, thị xã
- các khối NC
- Lưu

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG VĂN SÁU**